

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về quy mô tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường cấp 3  
Nguyễn Trãi – Hà Nội nay là trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình

### Kính gửi:

- Các thể hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;
- Các thể hệ học sinh nhà trường qua các thời kỳ;
- Các bậc Cha mẹ học sinh, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đồng hành cùng nhà trường.

Trường phổ thông cấp 3 Nguyễn Trãi Hà Nội (nay là trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình) được thành lập theo Nghị định của Bộ trưởng Bộ quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe ký vào ngày 16/10/1945, đến nay đã đi được hành trình 80 năm lịch sử.

Năm 2025 đã đánh dấu chặng đường 80 năm đầy tự hào của Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình, Hà Nội. Từ mái trường này, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Đây là cột mốc quan trọng, là dịp để chúng ta cùng nhìn lại truyền thống vẻ vang và tri ân những đóng góp to lớn của Thầy cô, Cán bộ, Nhân viên cùng học sinh nhà trường qua nhiều thế hệ. Nhà trường mong muốn tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường với quy mô lớn, kết nối, tri ân các thế hệ đã và đang đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường, đồng thời tạo nên nhịp cầu gắn kết để các Thầy Cô, Cán bộ, Nhân viên cùng các thế hệ học sinh chia sẻ những kỉ niệm và những câu chuyện quý giá. Đây cũng là dịp chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của nhà trường để làm điểm tựa hướng đến một tương lai phát triển bền vững.

Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết của công tác cải tạo, xây dựng trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đã được Hội đồng nhân dân quận Ba Đình phê duyệt theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 15/12/2023 nhằm đảm bảo một cơ sở vật chất mới, khang trang, hiện đại và môi trường học tập tốt hơn cho các thế hệ học sinh tương lai. Vì vậy, nhà trường không thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm với quy mô lớn về không gian để gắn



**kết các thế hệ như mong đợi.** Đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng cần thiết để hướng đến sự phát triển và hội nhập của nhà trường.

Dù vậy,  **tinh thần hội ngộ, truyền thống gắn kết của tất cả thành viên trong đại gia đình THPT Nguyễn Trãi vẫn mãi là ngọn lửa ấm áp.** Nhà trường vẫn duy trì tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu và chia sẻ giữa các thế hệ Thầy Cô, Cán bộ, Nhân viên cũng như các thế hệ học sinh thông qua các sự kiện, các hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa. Nhà trường hi vọng những hoạt động này sẽ góp phần duy trì sự gắn kết trong cộng đồng trường THPT Nguyễn Trãi và tạo nền tảng vững chắc cho sự kiện **Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập trường vào năm 2030.** Nhà trường trân trọng được đón nhận sự đồng hành, sẻ chia của các thế hệ thầy trò, các bậc Cha mẹ học sinh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân vẫn thầm lặng góp sức kiến tạo nên bề dày lịch sử và thành tích của nhà trường; luôn động viên các Thầy cô, Cán bộ, Nhân viên cùng các em học sinh hiện đang làm việc và học tập tại trường để dù không tổ chức một buổi lễ rục rờ với quy mô lớn nhưng chúng ta vẫn cùng nhau hướng về ngôi trường thân yêu bằng những nghĩa cử thiết thực.

**Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình luôn là nơi chốn để trở về.** Mong rằng, mỗi cựu học sinh, mỗi người yêu mến mái trường này sẽ tìm thấy trong trái tim mình một cách riêng để tri ân, đóng góp và tiếp tục viết tiếp truyền thống tự hào của nhà trường.

**Trân trọng thông báo!**

**Thay mặt Ban Giám Hiệu Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình, Hà Nội**

**HIỆU TRƯỞNG**



**TS. Nguyễn Thị Phương Lan**

